



เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

(Product Sales Sheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566



ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี (EZ Savings Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากออมทรัพย์ (เมื่อเรียก) แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook)
ระยะเวลาการฝาก	ไม่มีกำหนดระยะเวลา
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่จำกัด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ตั้งแต่ 0.65% จนถึง 1.50% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุดดูได้ที่ www.scb.co.th วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% วงเงินส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.00% (เฉลี่ย 1.50% - 1.33%) วงเงินส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.65% (เฉลี่ย 1.33% - 0.65%)
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	วิธีการและจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศไว้ ไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวนวันที่ใช้ในการ การคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม) มีสูตรการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้ $\text{จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ} = \frac{\text{เงินต้น} \times \text{อัตราดอกเบี้ย} \times \text{ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง}}{100 \times 365}$ ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจำนวน 3,100,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้ (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566) จำนวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.50% จะได้รับดอกเบี้ย $(2,000,000 \times 1.50 / 100 \times 1 / 365) = 82.19$ จำนวนเงินส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.00% จะได้รับดอกเบี้ย $(1,000,000 \times 1.00 / 100 \times 1 / 365) = 27.40$ จำนวนเงินส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.65% จะได้รับดอกเบี้ย $(100,000 \times 0.65 / 100 \times 1 / 365) = 1.78$ รวมเงินดอกเบี้ยรับ $(82.19 + 27.40 + 1.78) = 111.37$ บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามตัวอย่างนี้คือ 1.31% (การคำนวณดอกเบี้ยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และจำนวนเงินฝากของลูกค้า)
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย	ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยลูกค้าบุคคลธรรมดา ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับรวมทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเภทของนิติบุคคล
เงื่อนไขหลัก	- ผู้ฝากต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเท่านั้น โดยจำกัด 1 ท่าน เปิดได้ 1 บัญชี - ลูกค้าต้องเป็นผู้ใช้บริการ SCB Easy Application กับธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีลูกค้าไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชีด้วย - กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที่เปิดบัญชี - เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน Email Notification และ E-Statement โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดคู่ฝาก

ข้อมูล	รายละเอียด
เงื่อนไขการ ผาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถฝาก/ถอน/โอน ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● สาขาของธนาคาร : <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้บริการเฉพาะการฝากเงินสด และฝากเช็ค ○ ให้บริการปิดบัญชีเฉพาะบัญชีที่เปิดผ่านสาขาของธนาคารเท่านั้น ○ ไม่อนุญาตให้ทำรายการถอนเงินและโอนเงิน ● เครื่องบริการเงินด่วน เครื่อง CDM/ATM และเครื่อง VTM : ทำรายการถอนเงินสด ● เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM และเครื่อง VTM : ทำรายการฝากเงินสด ● กรณีถอนเงินสด ถอนได้โดยใช้บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : ทำรายการถอนเงินสด (ทำรายการได้เฉพาะที่ตู้ ATM ของธนาคารเท่านั้น) ● SCB Easy Application : <ul style="list-style-type: none"> ○ ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซีไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้ และมีค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร ○ ให้บริการปิดบัญชีเฉพาะบัญชีที่เปิดผ่าน SCB Easy Application - ไม่มีกำหนดการดำรงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชี - เงื่อนไขการหักภาษีและการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	ไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมบัญชี	คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน เมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกัน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2,000 บาท
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) ไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - การปิดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี - มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่นเดียวกันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝากข้ามเขตสำนักหักบัญชี ทำธุรกรรมต่างธนาคาร ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หัวข้อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม - กรณีบัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาท และไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีของท่าน - กรณีเปิดบัญชีผ่านระบบงาน iOnboard (เครื่อง iPad) ที่สาขาของธนาคาร ธนาคารจะจัดส่งข้อความผ่าน SMS / E-mail ตามที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กับธนาคาร โดยจะมีการแนบลิงก์ เงื่อนไขบริการ และเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวและการเพิ่มเพื่อนผ่าน แอปพลิเคชัน LINE @SCBCONNECT
ช่องทางการร้องเรียน	ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center 02 777 7777 หรือ You Tell Us [Easy App] หรือผ่านรพท.ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน ที่สำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคาร จะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน